



บันทึกข้อความ

กองอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
เลขที่ 3663
วันที่ 29 พ.ค. 2560
เวลา วันที่ 29 พ.ค. 60

สำนักงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 9221-30

ที่ ศธ.5802.2/ 020

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 และการประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 และขออนุมัติให้บุคลากรของรัฐจากส่วนงานและส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน

เรียน รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ

ตามที่สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TICChE) ได้ให้เกียรติภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 (TICChE2017) และ The 7th International Conference TICChE (ITICChE2017) ในระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ที่ทันสมัยจากนักวิชาการระดับนานาชาติ และส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สนองต่อการเติบโตที่รวดเร็วของอุตสาหกรรมเคมีและภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ สอดรับกับการนำอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศสู่สังคมเศรษฐกิจชีวภาพและอุตสาหกรรม 4.0

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จึงใคร่ขอเสนอเพื่ออนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 (TICChE2017) และ The 7th International Conference TICChE (ITICChE2017) ในระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ
2. อนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (ฉบับปัจจุบัน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะขอพบพระคุณยิ่ง

(รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

(นายสุวิทย์ เตีย)

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ

เรียน รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
สำนักงานคลังตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วถูกต้องเห็นสมควรอนุมัติ
ทั้งนี้ ค่าอาหารจัดเลี้ยงประชุม ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าวิทยากร และค่าที่พัก เกินกว่าอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมเคมีดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเป็นกรณีพิเศษ ต่อไป
นางสาวจิตรา กิจศิริรัตน์
นักบริหารการเงิน สำนักงานคลัง
12 กรกฎาคม 2560
โปรดลงนามอนุมัติโครงการ ด้านหน้าของเอกสาร